



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๓๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๒๕๒

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายศรีอำพร ปานเกต)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ปูพรมตรวจตลาดทั่วกรุงเทพฯ สกัดโควิด-๑๙ ตั้งเป้าแล้วเสร็จใน ๑ สัปดาห์	ข่าวสด, thairath, matichon, dailynews, M๒F, bangkokbiznews, thaipbs, newtv, thansettakij, mgronline, tha.mcot, komchadluek, posttoday, innnews, thaipost, thainews, thestandard, prachachat	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวหลังนำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และการคัดกรองแรงงานต่างด้าวภายในตลาดสดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เขตจตุจักรว่า จากการตรวจเยี่ยมพบว่าตลาด อดก. มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ กทม.กำหนด อาทิ จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ กำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย จุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และการเว้นระยะห่างภายในตลาด มีแผงค้าทั้งหมด ๖๐๘ แผง มีผู้ค้า ๒๕๐ คน มีแรงงานต่างด้าว ๑๒๐ คน โดย กทม. และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ร่วมกันจัดเจ้าหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ และตรวจหาเชื้อแรงงานต่างด้าวทั้งหมด ๑๒๐ คน หากพบผู้มีอาการของโรค จะดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป</p> <p>- สำหรับตลาดในกรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น ๔๗๒ แห่ง ซึ่งในวันนี้ กทม.ได้ปูพรมทยอยออกตรวจตลาดแล้ว ๕๖ แห่ง และจะตรวจอย่างต่อเนื่อง คาดจะตรวจแล้วเสร็จครบทุกตลาดภายใน ๑ สัปดาห์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนกรุงเทพฯ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ตรวจสอบมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ และการตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง</p> <p>- มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ระลอกใหม่</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งการตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในตลาดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน</p>
๒	ประกาศ กทม. คุมเข้มสถานที่ ๔ ประเภท ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-๑๙	matichon, thairath, dailynews, M๒F, bangkokbiznews, thaipbs, thansettakij, mgronline, tha.mcot, komchadluek, newtv, posttoday, innnews,	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ได้ลงนามในประกาศ กทม.เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยระบุตามที่มีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อป้องกันและควบคุมจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กทม. จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดในกรุงเทพฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดังนี้</p> <p>๑) ให้สถานที่ ได้แก่ ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด, สวนสาธารณะ, วัด มัสยิด หรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา และสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้</p> <p>๒) ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ทางธุรกิจการคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา ที่สาธารณะ หรือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่ม</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดในกรุงเทพฯ ภายหลังพบการระบาดของโควิด-๑๙ ใน จ.สมุทรปราการ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศ กทม.เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในสถานที่ต่าง ๆ ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		thai-post, thainews, thestandard, prachachat, neawna, pptvhd๓๖, js๑๐๐, isranews, banmuang, tnnthailand,	<p>หรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัส และแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ</p> <p>๓) การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมคนในพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ คนขึ้นไป ต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน</p> <p>- ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ - ๑๕ ม.ค.๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง</p>		
๓	กทม.สนธิกำลังตั้งด่านสกัด ๕ จุดทั่วกรุงเทพฯ	bangkokbiznews, komchadluek, siamrath, mgronline, thairath, thainews	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งด่านสกัดเส้นทางที่จะเข้ากรุงเทพฯ ทั้งหมด ๕ ด่าน ได้แก่ ถนนบรมราชชนนี ถนนเพชรเกษม ถนนพระราม ๒ ถนนเอกชัย และถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่จาก กทม. ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชม. แบ่งเป็น ๓ ผลัด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น., เวลา ๑๖.๐๐-๐๐.๐๐ น. และเวลา ๐๐.๐๐-๐๘.๐๐ น. ผลัดละ ๓๐ นาย/ด่าน ทั้งนี้ หากพบชาวต่างด้าวจะไม่ให้ผ่าน โดยจะตรวจสอบประวัติทั้งหมดและส่งกลับสถานที่เดินทางมา เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีการออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ ๒-๓ แสนคนในจังหวัดสมุทรสาครอย่างเด็ดขาด อีกทั้งหากพบมีอาการของโรคจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทันที</p> <p>- พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์ภอตรา ผบช.น.สั่งการให้ พล.ต.ต.พงศ์อนันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.๙ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กทม. ตั้งด่านสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เส้นทางที่จะเข้ากรุงเทพฯ ๕ จุด เพื่อสุ่มตรวจประวัติ วัคซีน ผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารที่เดินทางมากับยานพาหนะต้องสงสัย โดยเน้นตรวจสอบเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการ เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้า-ออก และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการตั้งด่านสกัดเส้นทางที่จะเข้ากรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	ตรวจสอบกรณีพบแรงงานต่างด้าวในเขตสายไหม	bangkokbiznews, neawna, khaosod	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวกรณีมีกระแสข่าวพบแรงงานชาวเมียนมา ๔ ราย เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยแอบลักลอบเข้ามาทำงานในซอยธาราทิพย์ ๑๐ เขตสายไหมว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วพบเป็นแรงงานต่างด้าวที่ย้ายมาทำงานที่โรงงานในเขตสายไหม ซึ่งโรงงานแห่งนี้มีแรงงานชาวเมียนมาอยู่แล้ว รวม ๑๑ คน โดยสำนักงานเขตสายไหมได้เข้าไปตรวจสอบ พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อและให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดกักตัว เพื่อรอผลตรวจต่อไป</p> <p>- นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผอ.เขตสายไหม กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า มีแรงงานชาวเมียนมา ๕-๖ คน เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้ามาเย็บผ้าในซอยดังกล่าวจริง โดยมีใบอนุญาตทำงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาทำงานเย็บผ้าที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อไม่มีงาน จึงเดินทางมาทำงานเย็บผ้าในชุมชนธาราทิพย์พัฒนา พื้นที่เขตสายไหม โดยเข้ามาตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธ.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาเชื้อโควิดแรงงานเมียนมาดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลตรวจเชื้อ ๒-๓ วัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา ๑๔ วัน และเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส ให้เข้ารับการตรวจ เพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทันที</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- มาตรการเชิงรุกในการติดตามตรวจสอบและค้นหากรณีมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่</p>	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการติดตามตรวจสอบกรณีมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค
๕	ประชุมผู้ค้าถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างฝั่งเขตพระนคร	mgroonline	<p>- นางวัลยา วัฒนรัตน์ รบ.กท. เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำการค้าในพื้นที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างฝั่งเขตพระนคร รวมจำนวน ๒๐๐ คน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำการค้าบริเวณดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กท.กำหนด เพื่อให้การทำการค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ และคงความสวยงามไว้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ทำการค้าและควรจัดให้มีเจลหรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ประจำร้านค้า</p> <p>- ผู้ได้รับสิทธิ์ทำการค้า ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ค้าที่ได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพระนครจะห้าม</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เน้นย้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำการค้าให้ผู้ค้าในพื้นที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างปฏิบัติตาม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่</p> <p>- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณคลองโอ่งอ่าง</p>	- สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง รวมถึงการตรวจสอบการทำการค้าของผู้ค้าในบริเวณดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำการค้า

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ไม่ให้ทำการค้าเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ กรณีฝ่าฝืนเกินกว่า ๒ ครั้ง คณะทำงานกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอรัง สำนักงานเขตพระนคร จะพิจารณายกเลิกสิทธิ์ทำการค้าและดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>		<p>ที่ กทม.กำหนด</p>
๖	<p>มท.สั่งผู้ว่าฯเร่งค้นหาผู้เกี่ยวข้องตลาดสัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร วางมาตรการกันโควิดชายแดน</p>	<p>ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, ข่าวสด, newsthaipbs, bangkokinsight, prachachat, matichon, neawna, js๑๐๐, bangkokbiznews,</p>	<p>- นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาคร) ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะโดยเคร่งครัด ดังนี้</p> <p>๑) จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร (สมุทรสงคราม นครปฐม และราชบุรี) และจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ติดเชื้อ หรือเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง เช่น ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี และสมุทรปราการ ให้ค้นหาบุคคลในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าตลาดสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>๒) จังหวัดพื้นที่ชายแดน ให้ ผวจ.ทุกจังหวัดเข้มงวด ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพิ่มการลาดตระเวน ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ ให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการควบคุม หรือระงับการเดินทางประจำทางสาธารณะ หรือรถไฟ ซึ่งอาจเป็นจุดเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค หากมีการระงับการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้รายงาน ศบค.มท. เพื่อเสนอ ศบค.พิจารณา ทั้งนี้ ให้ ผวจ.เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อวางมาตรการลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน ๓) ให้ทุกจังหวัด (ยกเว้นสมุทรสาคร) ตรวจสอบบุคคลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์น้ำในตลาดสัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และรายงาน ศบค.มท.ทราบทันที พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและกังวลว่าตนเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านชุมชนและเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากพบให้ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข โดยอาจนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคและหากพบการละเมิดให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายทันที รวมถึงให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการค้นหาบุคคลในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าตลาดสัตว์น้ำใน จังหวัดสมุทรสาคร</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดมท. รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุขของ กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่อาจเกิดขึ้น</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มิให้ปล่อยปละละเลย หรือรู้เห็นเป็นใจ ในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของ ศบค. หากฝ่าฝืนอาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัย หรืออาญาด้วย		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์